

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai thực hiện Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025**

Để thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 16/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Giám đốc Sở yêu cầu các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Kế hoạch của Sở, cụ thể như sau:

**A. Phân công nhiệm vụ:**

**I. Những nhiệm vụ cụ thể:**

STT	Nhiệm vụ	Thời gian	Phòng, Trung tâm thực hiện	Lãnh đạo Sở chỉ đạo
I	Tập trung thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực và các vùng; tiếp tục đà tăng trưởng không để bị “đứt gãy” do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.			
1	Khai thác tốt tiềm năng, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp.			
	Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí theo khả năng cân đối của ngân sách địa phương để thực hiện tốt các chính sách khuyến công và các biện pháp hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.	Thường xuyên trong giai đoạn	Phòng TC-HCSN, QLNS-DN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba; Đ/c Nguyễn Văn Hoa
2	Cơ cấu lại và phát triển nhanh ngành thương mại, dịch vụ, du lịch gắn kết phát triển các đô thị ven biển; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển.			
a	Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2886/KH-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 07/7/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIII) về phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.	Thường xuyên trong giai đoạn	Phòng TC-HCSN	Đ/c Nguyễn Văn Hoa

STT	Nhiệm vụ	Thời gian	Phòng, Trung tâm thực hiện	Lãnh đạo Sở chỉ đạo
b	Phối hợp với các sở, ngành tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm quy định đăng ký, kê khai giá, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý, đặc biệt là các dịp Lễ, Tết.	Thường xuyên trong giai đoạn	Thanh tra Sở; Phòng QLGS-CS	Đ/c Nguyễn Văn Hoa; Đ/c Ngô Hiếu Toàn
c	Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.	Thường xuyên trong giai đoạn	Các Phòng, Trung tâm MTSC	Ban Giám đốc Sở
d	Bố trí dự toán theo khả năng cân đối của ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2021 – 2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 03/8/2020.	Thời điểm lập dự toán	Phòng QLNS-DN, TC-HCSN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba; Đ/c Nguyễn Văn Hoa
đ	Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 314/KH-STC ngày 12/4/2021 của Sở Tài chính về việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.	Thường xuyên trong giai đoạn	Các Phòng, Trung tâm MTSC	Ban Giám đốc Sở
3	Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới.			
a	Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 1198/KH-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 06/02/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.	Thường xuyên trong giai đoạn	Các Phòng, Trung tâm MTSC	Ban Giám đốc Sở
b	Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cụ thể hóa hệ thống văn bản thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.	Thường xuyên trong giai đoạn	Phòng TCĐT, TC-HCSN, QLNS-DN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba; Đ/c Nguyễn Văn Hoa; Đ/c Bùi Thị Hồng Thủy
c	Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.	Thường xuyên trong giai đoạn	Phòng TC-HCSN	Đ/c Nguyễn Văn Hoa
<b>II</b>	<b>Đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước.</b>			
1	Đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế.			
a	Thực hiện tốt Kế hoạch số 4733/KH-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 30/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.	Thường xuyên trong giai đoạn	Phòng QLNS-DN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba
b	Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi phát triển khu vực kinh tế tư nhân theo Kế hoạch số 977/KH-STC ngày 20/10/2017	Thường xuyên	Các Phòng, Trung tâm	Ban Giám đốc Sở

STT	Nhiệm vụ	Thời gian	Phòng, Trung tâm thực hiện	Lãnh đạo Sở chỉ đạo
	của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 30/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.	trong giai đoạn	MTSC	
2	Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.			
a	Thực hiện tốt các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp theo các Nghị quyết của Chính phủ.	Thường xuyên trong giai đoạn	Các Phòng, Trung tâm MTSC	Ban Giám đốc Sở
b	Thực hiện quyết liệt các giải pháp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (DDCI).	Thường xuyên trong giai đoạn	Các Phòng, Trung tâm MTSC	Ban Giám đốc Sở
c	Thường xuyên tiếp công dân theo quy định của pháp luật để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp.	Thường xuyên trong giai đoạn	Thanh tra Sở	Đ/c Nguyễn Hữu Ba
<b>III</b>	<b>Tăng cường huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu.</b>			
1	Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bố trí vốn các dự án tái định cư, tạo quỹ đất tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình trọng điểm và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.	Thường xuyên trong giai đoạn	Phòng TCĐT	Đ/c Bùi Thị Hồng Thủy
2	Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách đi đôi với bồi dưỡng nguồn thu, khai thác tối đa nguồn thu từ quỹ đất để tăng chi đầu tư phát triển. Bố trí chi ngân sách theo hướng tích cực, hài hòa giữa ngân sách các cấp, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng; ưu tiên bố trí chi lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế có tốc độ tăng không thấp hơn các lĩnh vực khác.	Thường xuyên trong giai đoạn	Phòng QLNS-DN, TC-HCSN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba; Đ/c Nguyễn Văn Hoa
<b>IV</b>	<b>Nâng cao chất lượng toàn diện sự nghiệp giáo dục – đào tạo, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực.</b>			
1	Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí tối thiểu 60% số thu dự toán từ hoạt động xổ số kiến thiết do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề (bao gồm cả đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông).	Thường xuyên trong giai đoạn	Phòng TCĐT	Đ/c Bùi Thị Hồng Thủy
2	Tăng cường huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ yêu cầu phát triển giáo dục theo Kế	Thường xuyên	Phòng TC-HCSN,	Đ/c Nguyễn Hữu Ba;

STT	Nhiệm vụ	Thời gian	Phòng, Trung tâm thực hiện	Lãnh đạo Sở chỉ đạo
	hoạch số 3025/KH-UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh.	trong giai đoạn	QLNS-DN	Đ/c Nguyễn Văn Hoa
3	Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo cho các địa bàn khó khăn và đối tượng chính sách, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.	Thường xuyên trong giai đoạn	Phòng TC-HCSN, QLNS-DN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba; Đ/c Nguyễn Văn Hoa
4	Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 53/KH-STC ngày 13/01/2017 của Sở Tài chính về việc thực hiện Kế hoạch số 4879/KH-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 03/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025.	Thường xuyên trong giai đoạn	Các Phòng, Trung tâm MTSC	Đ/c Nguyễn Hữu Ba
5	Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, đánh giá lại các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức hiện hành để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài theo Đề án 100 giai đoạn 2.	Thực hiện khi có đề nghị	Văn phòng Sở, Phòng TC-HCSN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba; Đ/c Nguyễn Văn Hoa
6	Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát lại các chế độ, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, chính sách thu hút người tài về công tác tại tỉnh.	Năm 2021	Phòng TC-HCSN	Đ/c Nguyễn Văn Hoa
<b>V</b>	<b>Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bức phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.</b>			
	Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 4528/KH-UBND ngày 28/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 09/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.	Thường xuyên trong giai đoạn	Phòng TC-HCSN	Đ/c Nguyễn Văn Hoa
<b>VI</b>	<b>Phát triển các lĩnh vực y tế, văn hóa - thể thao, thông tin - truyền thông; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.</b>			
1	Phát triển y tế.			
	Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các kịch bản thu, chi ngân sách nhà nước trong trường hợp đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác quay trở lại, tác động xấu đến kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch đại dịch Covid-19, các dịch bệnh khác và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.	Theo diễn biến của đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác	Phòng QLNS-DN, TC-HCSN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba; Đ/c Nguyễn Văn Hoa
2	Phát triển văn hóa – thể dục thể thao.			
a	Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.	Thời điểm lập dự toán	Phòng QLNS-DN, TC-HCSN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba; Đ/c Nguyễn Văn Hoa

STT	Nhiệm vụ	Thời gian	Phòng, Trung tâm thực hiện	Lãnh đạo Sở chỉ đạo
b	Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.	Thường xuyên trong giai đoạn	Các Phòng, Trung tâm MTSC	Ban Giám đốc Sở
3	Đẩy mạnh thông tin – truyền thông.			
a	Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn 2030 theo Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.	Thường xuyên trong giai đoạn	Phòng TC-HCSN	Đ/c Nguyễn Văn Hoa
b	Thực hiện tốt công tác công tác tuyên truyền về chủ quyền biển giới biển đảo gắn với triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.	Thường xuyên trong giai đoạn	Văn phòng Sở	Đ/c Bùi Thị Hồng Thủy
4	Thực hiện chính sách an sinh - xã hội.			
a	Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025; thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo gắn với các chính sách an sinh xã hội tác động trực tiếp đến hộ nghèo, hộ cận nghèo về y tế, giáo dục, dạy nghề, việc làm; tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo. Phối hợp với các ngành đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách và thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là chính sách về y tế, giáo dục,...	Thường xuyên trong giai đoạn	Phòng QLNS-DN, TC-HCSN, TCĐT	Đ/c Nguyễn Hữu Ba; Đ/c Nguyễn Văn Hoa; Đ/c Bùi Thị Hồng Thủy
b	Tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ.	Theo chỉ đạo của Chính phủ	Phòng QLNS-DN, TC-HCSN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba; Đ/c Nguyễn Văn Hoa
c	Tổ chức triển khai, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.	Thường xuyên trong giai đoạn	Phòng QLNS-DN, TC-HCSN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba; Đ/c Nguyễn Văn Hoa
d	Phát động phong trào Đền ơn đáp nghĩa trong cơ quan và nhân dân nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội đóng góp, chăm lo cải thiện đời sống người có công.	Thường xuyên trong giai đoạn	Văn phòng Sở	Đ/c Bùi Thị Hồng Thủy
đ	Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo theo Công văn số 4824/STC-VP ngày 31/12/2019 của Sở Tài chính về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh.	Thường xuyên trong giai đoạn	Các Phòng, Trung tâm MTSC	Ban Giám đốc Sở
e	Tăng cường truyền thông về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; ưu tiên hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng nông thôn nghèo, vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020. Thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; đa dạng hóa truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình.	Thường xuyên trong giai đoạn	Các Phòng, Trung tâm MTSC	Ban Giám đốc Sở

STT	Nhiệm vụ	Thời gian	Phòng, Trung tâm thực hiện	Lãnh đạo Sở chỉ đạo
<b>VII</b>	<b>Phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, địa phương; tăng cường liên kết, phối hợp để cùng phát triển.</b>			
1	Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1176/KH-UBND ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.	Thường xuyên trong giai đoạn	Phòng TC-HCSN	Đ/c Nguyễn Văn Hoa
2	Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.	Thường xuyên trong giai đoạn	Phòng QLNS-DN, TC-HCSN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba; Đ/c Nguyễn Văn Hoa
3	Phát huy hiệu quả mô hình kết nghĩa giữa Sở Tài chính với vùng miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.	Thường xuyên trong giai đoạn	Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với Công đoàn, Chi đoàn thực hiện	Đ/c Nguyễn Hữu Ba
<b>VIII</b>	<b>Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai.</b>			
1	Tiếp tục thực hiện Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.	Thường xuyên trong giai đoạn	Phòng TC-HCSN	Đ/c Nguyễn Văn Hoa
2	Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ phù hợp với quy hoạch trước đây được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép nay phải di dời khỏi khu dân cư tập trung do không còn phù hợp với quy hoạch đô thị được duyệt.	Năm 2021	Phòng QLNS-DN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba
3	Phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh xã hội hóa việc thu gom, xử lý rác thải, chất thải.	Thực hiện khi có đề nghị	Phòng QLNS-DN, QLG-CS	Đ/c Nguyễn Hữu Ba; Đ/c Ngô Hiếu Toàn
<b>IX</b>	<b>Phát huy tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập để phát triển.</b>	<b>Thường xuyên trong giai đoạn</b>	<b>Các Phòng, Trung tâm MTSC</b>	<b>Ban Giám đốc Sở</b>
<b>X</b>	<b>Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan tư pháp. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.</b>			
1	Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.			
a	Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục còn rườm rà, phức tạp và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.	Thường xuyên trong giai đoạn	Các Phòng, Trung tâm MTSC có thủ tục hành chính	Ban Giám đốc Sở

STT	Nhiệm vụ	Thời gian	Phòng, Trung tâm thực hiện	Lãnh đạo Sở chỉ đạo
b	Tiếp tục bố trí kinh phí để đầu tư, nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 và Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.	Thường xuyên trong giai đoạn	Phòng QLNS-DN, TC-HCSN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba; Đ/c Nguyễn Văn Hoa
2	Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan tư pháp. nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan tư pháp.			
a	Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 218/KH-STC ngày 05/4/2018 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 208/KH-STC ngày 30/3/2018 của Sở Tài chính về việc kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 30/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.	Thường xuyên trong giai đoạn	Các Phòng, Trung tâm MTSC	Ban Giám đốc Sở
b	Trên cơ sở đề án của các sở, ngành, địa phương đề đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; thẩm định, tổng hợp, đề xuất phương án, lộ trình thực hiện tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định và lộ trình.	Thường xuyên trong giai đoạn	- Đối với các địa phương: Phòng QLNS-DN; - Đối với các sở, ngành: Phòng TC-HCSN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba; Đ/c Nguyễn Văn Hoa
c	Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở tại Công văn số 1337/STC-VP ngày 17/4/2020 của Sở Tài chính về việc chấn chỉnh thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra công tác công vụ tại Sở.	Thường xuyên trong giai đoạn	Các Phòng, Trung tâm MTSC	Ban Giám đốc Sở
d	Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, làm tốt hòa giải ở cơ sở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động của Sở và nhân dân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.	Thường xuyên trong giai đoạn	Các Phòng, Trung tâm MTSC	Ban Giám đốc Sở
3	Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.			
a	Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp, bảo đảm khách quan, đúng quy định. Hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội. Tăng cường phối hợp, hạn chế và xử lý kịp thời chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, không gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.	Thường xuyên trong giai đoạn	Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các Phòng, Trung tâm MTSC	Đ/c Nguyễn Hữu Ba; Đ/c Nguyễn Văn Hoa

STT	Nhiệm vụ	Thời gian	Phòng, Trung tâm thực hiện	Lãnh đạo Sở chỉ đạo
b	Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; chủ động giải quyết dứt điểm đơn thư ngay tại cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp, gắn với thường xuyên kiểm tra, giải quyết có kết quả các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài.	Thường xuyên trong giai đoạn	Thanh tra Sở	Đ/c Nguyễn Hữu Ba
c	Thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng như: đầu tư, xây dựng, sử dụng ngân sách nhà nước.	Thường xuyên trong giai đoạn	Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các Phòng, Trung tâm MTSC	Đ/c Nguyễn Văn Hoa
d	Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng đúng mức công tác tự kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng.	Thường xuyên trong giai đoạn	Các Phòng, Trung tâm MTSC	Ban Giám đốc Sở

## II. Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025:

STT	Tên Đề án/Chương trình	Phòng, Trung tâm thực hiện	Lãnh đạo Sở chỉ đạo
<b>I</b>	<b>Năm 2021</b>		
	Thực hiện theo Kế hoạch số 78/KH-STC ngày 26/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.	Các Phòng, Trung tâm MTSC	Ban Giám đốc Sở
<b>II</b>	<b>Năm 2022</b>		
1	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023 và phương án phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2023.	Phòng QLNS-DN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba
2	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Bình Thuận.	Phòng QLNS-DN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba
3	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất năm 2023.	Phòng QLG-CS	Đ/c Ngô Hiếu Toàn
<b>III</b>	<b>Năm 2023</b>		
1	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024 và phương án phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2024.	Phòng QLNS-DN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba
2	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Bình Thuận.	Phòng QLNS-DN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba
3	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất năm 2024.	Phòng QLG-CS	Đ/c Ngô Hiếu Toàn
<b>IV</b>	<b>Năm 2024</b>		
1	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2025 và phương án phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2025.	Phòng QLNS-DN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba
2	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Bình Thuận.	Phòng QLNS-DN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba
3	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất năm 2025.	Phòng QLG-CS	Đ/c Ngô Hiếu Toàn

STT	Tên Đề án/Chương trình	Phòng, Trung tâm thực hiện	Lãnh đạo Sở chỉ đạo
V	<b>Năm 2025</b>		
1	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2026 và phương án phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2026.	Phòng QLNS-DN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba
2	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Bình Thuận.	Phòng QLNS-DN	Đ/c Nguyễn Hữu Ba
3	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất năm 2026.	Phòng QLG-CS	Đ/c Ngô Hiếu Toàn

## **B. Tổ chức thực hiện:**

1. Các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Đối với các nhiệm vụ phối hợp khác, các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở khi có yêu cầu phối hợp của các sở, ngành.

2. Định kỳ hàng năm (khi có đề nghị báo cáo), các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này, gửi Lãnh đạo Sở (thông qua Văn phòng Sở tổng hợp).

3. Giao Văn phòng Sở tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp) kết quả thực hiện Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Trong giai đoạn 2021 – 2025, trường hợp lĩnh vực phụ trách của các thành viên Ban Giám đốc Sở và chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công có sự thay đổi thì thực hiện theo các văn bản điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đó.

Đề nghị Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công triển khai thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở;
- Các Phòng, Trung tâm MTSC (thực hiện);
- Công đoàn Sở Tài chính;
- Chi đoàn Sở Tài chính;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Ba**